

Số: 18 /KH-CDKCN

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 22 tháng 4 năm 2018

## KẾ HOẠCH

**Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm  
70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc  
(11/6/1948 - 11/6/2018).**

Thực hiện Kế hoạch số 256/KH-LĐLĐ ngày 06/04/2018 LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) chào mừng Đại hội VI Công đoàn tỉnh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp phát động đợt thi đua đặc biệt như sau:

### I. MỤC ĐÍCH

Nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước trong toàn thể CNVCLĐ, thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2018 của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn bộ hệ thống Công đoàn lập thành tích chào mừng ngày truyền thống thi đua yêu nước và Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ VI.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, đoàn viên, NLD về vị trí vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, trước cơ hội và thách thức của công nghiệp 4.0.

Tuyên dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

### II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Tổ chức học tập, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI), Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp uỷ và trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác thi đua khen thưởng;

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Công đoàn; chủ động phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiên tiến, các nhân tố mới, mô hình mới, cách làm hay.

3. Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực và hiệu quả với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị. Trọng tâm là phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của đoàn viên, công nhân, lao động. Tích cực tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động nhân Tháng công nhân năm 2018 gắn với phong trào “Chung tay vì người nghèo” giai đoạn 2016 - 2020. Phát động, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động với mục tiêu cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.**

**1. Thời gian thi đua:** Từ nay đến hết tháng 5 năm 2018.

**2. Cách thực hiện:**

#### **2.1. Đối với Công đoàn cơ sở:**

Căn cứ vào chương trình, kế hoạch của đơn vị, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng (nếu có), chủ động phối hợp với đơn vị, doanh nghiệp có kế hoạch phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc bằng các hình thức kết hợp gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến.

Tuyên dương, khen thưởng nhằm động viên tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.

#### **2.2. Đối với Công đoàn các Khu Công nghiệp**

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức phát động đợt thi đua gắn với việc chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh tổ chức vào cuối tháng 5/2018;

Vận động, hướng dẫn các CĐCS đăng ký các công trình, sản phẩm mới; đôn đốc đẩy mạnh thực hiện các công trình, sản phẩm đã đăng ký từ trước. Báo cáo kịp thời tiến độ thực hiện về Công đoàn các KCN;

Thường xuyên bám sát cơ sở để phát hiện, xây dựng các điển hình tiên tiến. báo cáo kịp thời về Công đoàn các KCN để có kế hoạch tuyên truyền, nhân rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đề xuất tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đợt thi đua đặc biệt; đề nghị LĐLĐ tỉnh gắn biển công trình, sản phẩm thi đua đạt mục tiêu tiết kiệm, làm lợi, có ý nghĩa chính trị - xã hội lớn;

Trên cơ sở phát động thi đua này, các Công đoàn cơ sở nhanh chóng triển khai thực hiện và báo cáo về Công đoàn các Khu công nghiệp qua địa chỉ email: [lesonghong@gmail.com](mailto:lesonghong@gmail.com) để kịp thời theo dõi, chỉ đạo và hướng dẫn.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- LĐLĐ tỉnh (b/c);
- UV BCH, UBKT CĐ các KCN;
- Các CĐCS trực thuộc;
- Lưu VP.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Ý**